



- Họ và tên: **PHẠM HOÀNG DŨNG**
 - Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1968.
 - Nơi cư trú: Đường Trần Hưng Đạo, khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
 - Chức vụ: Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tin tưởng, tin nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, thực hiện thật tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống, những tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với các cấp chính quyền, các cơ quan, ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Thứ hai, là một cán bộ công tác trong ngành Tòa án với chức năng nhiệm vụ của ngành, tôi sẽ cùng tập thể Ban lãnh đạo TAND thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện chủ trương cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị là "Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý". Phối hợp cùng với các cơ quan tố tụng để điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đặc biệt là xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng - một vấn đề bức xúc hiện nay.

Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực tư pháp, nhất là những đơn khiếu nại về oan sai, bức xúc kéo dài; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức.

Thứ ba, việc toàn bộ các xã của huyện Cờ Đỏ đã đạt chuẩn nông thôn mới. Điều này cần duy trì và phát huy. Thế mạnh phát triển nông nghiệp của huyện nhà cần được quan tâm nhiều hơn từ các quyết sách lớn từ cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Việc xây dựng các chính sách góp phần tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao. Các yếu tố tác động đầu ra của sản phẩm nông nghiệp cần được kích hoạt để phát huy tối đa tiềm lực của địa phương cần được ghi nhận trong các văn bản quan trọng của HĐND thành phố. Điều này cần có sự phân tích, đánh giá thuyết phục từ các đại biểu của nhân dân. Tôi có năng lực thực hiện điều này.

Thứ tư, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch của quyền và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong bối cảnh hiện tại, việc xây dựng huyện Cờ Đỏ tiếp tục phát triển một mặt, bên cạnh sự nỗ lực của mọi cấp, mọi ngành và người dân tại địa phương thì các quyết sách lớn từ HĐND thành phố đóng vai trò định hướng và là động lực cho sự phát triển. Hy vọng bản thân có được cơ hội để cống hiến nhiều hơn cho xã hội nói chung, cho người dân huyện Cờ Đỏ nói riêng.



- Họ và tên: **TRẦN THỊ KIỀU NHI**
 - Ngày, tháng, năm sinh: 04/3/1997.
 - Nơi cư trú: Tỉnh lộ 919, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
 - Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa quý cử tri!

Tôi tên Trần Thị Kiều Nhi, sinh năm: 1997. Hiện đang là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ.

Tôi nhận thức được rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tiếp thu và phản ánh những vấn đề mà cử tri quan tâm. Nếu được quý cử tri tin nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ này, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm một số công việc sau:

Thứ nhất, là người đại diện cho dân, tôi sẽ thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân và cử tri huyện nhà. Năm bắt, chia sẻ, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền và các ngành chức năng để giải quyết các ý kiến của nhân dân theo đúng quy định pháp luật. Quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,... Bản thân luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp. Tham gia thực hiện tốt các chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả cao nhất cho cử tri.

Thứ hai, là ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm những vấn đề liên quan đến quyền lợi phụ nữ và trẻ em như sức khỏe, sinh sản, hạnh phúc gia đình, các vấn đề liên quan thực tiễn thực tế có hiệu quả Luật Bình đẳng giới và đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

Thứ ba, là ứng cử viên người đồng bào dân tộc thiểu số, tôi nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ và cả quyền lợi của mình để đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số đề xuất, kiến nghị để có điều kiện tốt hơn, ngày càng vươn lên xóa đói giảm nghèo và phát triển toàn diện.

Thứ tư, là một cán bộ Đoàn và là một ứng cử viên trẻ, tôi tập trung những chính sách để các tầng lớp thanh niên được thụ hưởng về khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu trên chính quê hương của mình. Tập trung tuyên truyền vận động cho đoàn viên, thanh niên về đạo đức, lối sống cho người trẻ từ đó góp phần hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và sa vào tệ nạn xã hội đồng thời ngăn chặn các thông tin tiêu cực qua những trang mạng xã hội.

Tôi ý thức rằng để thực hiện được những nội dung đã đề ra là cả một quá trình học tập, rèn luyện và còn là sự tin tưởng của quý cử tri. Nếu được quý cử tri tin tưởng bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ này tôi cam kết thực hiện những công việc mình vào nề.

Xin chân thành cảm ơn!



- Họ và tên: **CHÂU VIỆT THA**
 - Ngày, tháng, năm sinh: 05/7/1974.
 - Nơi cư trú: Ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
 - Chức vụ: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

-Kính thưa bà con cử tri!

Để góp phần cùng chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện phát triển KT-XH, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao mức sống cho người lao động; tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tôi xin trình bày Chương trình hành động của bản thân, như sau:

+ Thường xuyên liên hệ mật thiết với cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú; lắng nghe và ghi nhận đầy đủ các ý kiến, bức xúc, tâm tư nguyện vọng và đề xuất của bà con cử tri để phản ánh trung thực nguyện vọng chính đáng của cử tri trước HĐND thành phố và các cơ quan chức năng; kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện, của thành phố kịp thời xử lý, giải quyết đến nơi, đến chốn.

+ Thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân và doanh nghiệp phát triển.

+ Góp phần cùng Hội đồng nhân dân huyện, thành phố đề ra những chủ trương, chính sách thuận lợi cho huyện Cờ Đỏ phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn; kiến nghị phân cấp cụ thể cho huyện trên một số lĩnh vực, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: phát triển kinh tế nông nghiệp, thương mại dịch vụ, tạo điều kiện phát triển nguồn thu ngân sách, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; chú trọng chính sách người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục, nâng cao đời sống của người dân.

+ Cùng với các đại biểu HĐND thành phố từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác giám sát, trong tâm là giám sát hoạt động thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của các cơ quan Nhà nước, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức nhà nước. Đặc biệt, sẽ tăng cường công tác giám sát đối với giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính của chính quyền cấp huyện và các xã, phường, thị trấn, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính, chấm dứt tệ nạn quan liêu, những nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Để làm được những việc trên, bản thân tôi xin hứa báo cáo với cử tri đầy đủ những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm bản thân, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri.

Xin trân trọng kính chào!



- Họ và tên: **DANH THÀNH**
 - Ngày, tháng, năm sinh: 17/9/1969.
 - Nơi cư trú: Ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
 - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú để cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời được Ủy ban Bầu cử thành phố tiếp nhận hồ sơ và phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 thuộc địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Nếu được tin nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND thành phố. Đồng thời, tôi tập trung để xuất một số giải pháp cử tri huyện Cờ Đỏ chúng ta đã và đang quan tâm.

Thứ nhất, tôi xác định là bản thân xuất phát từ cơ sở, gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND thành phố; mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỹ họp về những vấn đề cử tri trong huyện quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Thứ hai, Cờ Đỏ là huyện vùng ven, đời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân; những bản khoán, trần trù, bức xúc của nông dân; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện một số cơ chế chính sách của địa phương để báo cáo với HĐND thành phố chỉ đạo giải quyết. Đặc biệt là đề xuất các chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân trong huyện nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nhất là xây dựng mô hình sản xuất VietGAP, Global GAP, xây dựng mô hình kinh tế hợp tác nhằm giúp người dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đề nghị hỗ trợ nhân dân về khoa học kỹ thuật, vận dụng để phát triển sản xuất. Đề nghị sớm xây dựng và thực hiện khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Cờ Đỏ.

Thứ ba, Hiện nay, nhiều người dân thiếu việc làm, thiếu đất sản xuất, cuộc sống khó khăn. Nếu trúng cử, tôi sẽ có điều kiện hơn để đề đạt đến HĐND thành phố và cấp có thẩm quyền quan tâm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người dân. Đồng thời, quan tâm quy hoạch, xây dựng một vài khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn để tạo việc làm, thu nhập cho người dân, giúp người dân "lấy nông không ly hương".

Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ đề xuất các giải pháp chăm lo đời sống, nhất là hộ nghèo các ngành chức năng liên quan lo nhà ở, chế độ, chính sách cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội... góp phần ổn định cuộc sống. Đồng thời, cũng ra sức tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, tương trợ giúp nhau về giống, vốn, vật tư, khoa học - kỹ thuật, việc làm, thực đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống nhất là đối với hộ nghèo. Tuyên truyền vận động người dân đóng bảo đảm dân tộc Khmer trên địa bàn phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thu đua lao động sản xuất, vươn lên có cuộc sống ngang bằng với các dân tộc an em.

Thứ tư, dù trúng cử hay không trúng cử, bản thân tôi luôn giữ gìn phẩm chất tu dưỡng, chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tuyên truyền, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức Đảng và nhân dân giao phó.



- Họ và tên: **NGUYỄN TRƯỜNG THỌ**
 - Ngày, tháng, năm sinh: 25/4/1973.
 - Nơi cư trú: Khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
 - Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa quý lãnh đạo các cấp và toàn thể bà con cử tri!

Tôi ý thức rằng, Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đón đầu việc giải quyết các vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị.

Chính vì vậy, được giới thiệu ra ứng cử lần này, đối với bản thân tôi vừa là vinh dự, nhưng cũng là thêm trách nhiệm mới. Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tin nhiệm bầu tôi làm Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ thực hiện tốt 06 nhiệm vụ như sau:

*** Thứ nhất:** hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; đó là: làm cầu nối giữa cử tri với HĐND thành phố, tham gia đầy đủ các kỳ họp, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh, giám sát các kiến nghị của cử tri, nhắc nhở việc thực hiện của các cơ quan chức năng.

*** Thứ hai:** tôi sẽ tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến với HĐND thành phố để có quyết sách ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội như: thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; vấn đề hàng gian, hàng giả hàng kém chất lượng...

*** Thứ ba:** Phát triển giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; các chính sách an sinh xã hội; quan tâm chăm lo người nghèo, người già, phụ nữ, trẻ em; các chính sách tôn giáo, dân tộc.

*** Thứ tư:** quan tâm cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, những hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân; đặc biệt quan tâm đến cơ chế, chính sách thu hút nhân tài phục vụ cho thành phố.

*** Thứ năm:** phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, cùng với các tầng lớp nhân dân huyện nhà tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần vào việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*** Thứ sáu,** đề xuất thành phố quan tâm hỗ trợ đầu tư các công trình dự án để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện, góp phần khơi gợi đầu tư được thuận tiện nhằm giải quyết việc làm cho bà con.

Tôi xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm, kính chúc quý cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.



- Họ và tên: **VÕ KIM THOA**
 - Ngày, tháng, năm sinh: 07/12/1972.
 - Nơi cư trú: số 179, khu vực Thạnh Mỹ, phường Thới Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
 - Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa Quý vị cử tri!

Được Ủy Ban bầu cử thành phố giới thiệu về ứng cử tại huyện Cờ Đỏ, đứng với nguyện vọng của cá nhân được tin cậy lại địa bàn mà 5 năm qua Tôi đã gắn bó chặt chẽ, bằng sự yêu mến mãnh liệt và con người nơi đây, bản thân cũng đã góp phần nhỏ cùng với địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Với mong muốn được trở thành đại biểu đại diện cho cử tri của huyện nhà; tôi xin trình bày chương trình hành động gồm 4 điểm sau:

Tăng cường năng lực để cùng HĐND ban hành các quyết sách xây dựng và phát triển Thành phố văn minh, hiện đại; xây dựng, góp ý, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của TP. Cần Thơ đảm bảo tính hợp Hiến, hợp Pháp, thống nhất và có tính khả thi; nhằm tạo điều kiện cho công dân Thành phố thực hiện nghĩa vụ, quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tăng cường giám sát và chất vấn việc thực thi chính sách, luật pháp của các ban ngành chức năng và đoàn thể xã hội. Phát huy vai trò hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; trong đó chú trọng các đối tượng cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Là một ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm đến các hoạt động vì bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; đặc biệt quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, tôi sẽ cùng với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ và các ban ngành chức năng tập trung tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiện bình đẳng giới; tích cực giám sát việc thực thi hiệu quả Luật ĐBG, Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình, Luật HN & GD... nâng cao hiểu biết về pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nam, nữ công dân Thành phố, đặc biệt là nam, nữ nông dân nghèo; hỗ trợ vốn vay cho các gia đình chính sách, phụ nữ và trẻ em nghèo.

Là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân huyện nhà; tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến của cử tri; đề xuất với HĐND giải pháp giải quyết các vấn đề của cử tri thuộc thẩm quyền của mình; hoặc phản ánh tình thực nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Kính thưa Quý vị cử tri!

Dù với cương vị công tác hiện tại, hay khi được cử tri bầu cử thì nhiệm vụ của tôi là làm đại biểu HĐND, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của bản thân phải thường xuyên tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng; rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực đấu tranh chống tham nhũng và mọi hành vi trái pháp luật. Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ và năng lực về mọi mặt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi rất hy vọng và mong nhận được sự ủng hộ, tin nhiệm của Quý vị cử tri.



- Họ và tên: **LÊ TẤN THỦ**
 - Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1967
 - Nơi cư trú: Số 29, đường Châu Văn Liêm, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
 - Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự tin nhiệm và giới thiệu của cử tri nơi công tác, nơi cư trú và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tôi rất vinh dự được tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và đại diện cho Nhân dân thực hiện quyền quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng ở địa phương; phải liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát trong việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của HĐND.

Nếu được cử tri tin nhiệm bầu Tôi làm đại biểu HĐND thành phố, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đại biểu HĐND thành phố với Chương trình hành động như sau:

Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luôn phấn đấu, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác và trách nhiệm cá nhân để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên và người đại biểu HĐND, xứng đáng với niềm tin của cử tri. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; đồng thời, thông qua đó vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Năm bắt kịp thời và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND thành phố, với các cấp, các ngành để giải quyết yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ hai, tích cực học tập, nghiên cứu để đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND thành phố nhằm cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đặc biệt, quan tâm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, tập trung vào các vấn đề quan trọng có liên quan đến lợi ích, đời sống của Nhân dân; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Thứ tư, với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục cùng với Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao đời sống Nhân dân; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và thực thi dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao.



- Họ và tên: **TRẦN THỊ THIÊN THU**
 - Ngày, tháng, năm sinh: 12/9/1979
 - Nơi cư trú: Tổ 9, khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
 - Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Với gần 20 năm công tác gắn bó với bà con nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tôi có nhiều trải nghiệm những cái "nhất" của bà con minh như: đồng nhất, nghèo nhất, trình độ thấp nhất, hưởng phúc lợi xã hội ít nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Do vậy, nếu được cử tri tin nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chương trình hành động của tôi sẽ hướng đến giải quyết những vấn đề vừa nêu trong lĩnh vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn, cụ thể tập trung một số nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, trong lĩnh vực nông nghiệp: phối hợp với các Sở Ngành có liên quan, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và PTNT, cùng các Viện Trường trong và ngoài thành phố để xây dựng các mô hình canh tác, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng thông minh, hiện đại, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, an toàn cho môi trường, cho người sản xuất và người tiêu dùng; nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho toàn chuỗi giá trị. Mục tiêu này sẽ gắn kết chặt chẽ với các dự án hỗ trợ vốn từ các nguồn khác nhau, đặc biệt là từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân mà tôi đang phụ trách.

Thứ hai, đổi mới nông dân: (1) Tiếp tục vận động nông dân trên địa bàn phát huy tinh thần đồng đội, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên trong sản xuất. Bởi vì không ai khác, chính quý cử tri, bà con và nông dân là nhân tố chính quyết định cuộc sống cho bản thân và gia đình mình; (2) Tiếp tục và phối hợp đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, phát huy Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua phong trào thúc đẩy sự quyết tâm trong sản xuất, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; (3) Quan tâm an sinh xã hội của cử tri và nông dân, chú trọng vận động nông dân tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm xã hội, vấn đề lương hưu cho cô, chú nông dân đến tuổi; và (4) Bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và nông dân.

Thứ ba, đổi mới nông thôn: Chung tay phát triển nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp và dịch vụ; người dân ly nông chứ không ly hương, làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi, trở thành miền quê đáng sống. Nơi có kinh tế phát triển, xã hội ổn định, môi trường trong lành, duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.